

Số: 09 /BC - TTYT

Thiệu Hóa, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3330/SYT-TCCB ngày 07/10/2020 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Dân số-KHHGD; Công văn số 872/UBND – YT ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao trạm Y tế xã, thị trấn làm công tác dân số và Phát triển.

Để thực hiện tốt công tác Dân số và Phát triển gắn với chức năng nhiệm vụ công tác Y tế năm 2021, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trưởng trạm Y tế tiếp nhận bàn giao sổ Ao (sổ hộ gia đình) và các tài liệu liên quan về công tác Dân số - KHHGD từ năm 2020 trở về trước của cán bộ Dân số xã để Trạm Y tế quản lý (có biên bản bàn giao). Giao cho cán bộ hiện đang làm công tác Sản đảm nhận thêm nhiệm vụ Dân số và Phát triển.

2. Tham mưu cho lãnh đạo địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển cấp xã, thị trấn với thành phần: Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban. Trưởng trạm Y tế làm phó ban trực, CB Sản phụ trách công tác dân số làm thư ký; MTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và các ngành CC Văn hóa, Công an, CC Tư pháp, Hiệu trưởng 03 trường: THCS, Tiểu học, Mầm non và Trưởng các thôn làm ban viên (Có mẫu gửi kèm).

3. Xây dựng kế hoạch các hoạt động về Dân số và Phát triển năm 2021. Tập trung duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khắc phục chênh lệch mức sinh giữa các địa phương; xây dựng nội dung tuyên truyền vận động riêng cho từng mức sinh khác nhau; điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phù hợp với từng mức sinh với mục tiêu, chỉ tiêu sau:

+ Về quy mô dân số:

Duy trì mức sinh hợp lý (Tập trung vào giảm sinh những xã có mức sinh cao $\geq 2,3$ con; mức sinh thấp $< 1,90$ con khuyến khích sinh đủ 2 con).

+ Về cơ cấu Dân số:

Tập trung giảm tỷ số giới tính khi sinh ở những xã > 116 bé trai/100 bé gái. Tận dụng cơ cấu dân số vàng vào phát triển kinh tế địa phương.

+ Về nâng cao chất lượng Dân số:

Tầm soát dị tật, bệnh tật bẩm sinh; chăm sóc sức khỏe vị thành niên/ TN, người cao tuổi.

+ Thực hiện KHHGD; Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ KHHGD/SKSS đến năm 2030 Bộ Y tế đã phê duyệt (Đề án 818 mở rộng) tại xã, thị trấn.

4. Hồ sơ gồm: Quyết định kiện toàn BCD công tác Dân số và Phát triển của xã, thị trấn; Biên bản bàn giao; Danh sách trích ngang cán bộ làm công tác Sản phụ trách công tác Dân số và Phát triển gửi về Phòng Dân số và TTGDSK – Trung tâm Y tế Thiệu Hóa chậm nhất ngày 12/4/2021 để tổng hợp báo cáo huyện, tỉnh.

Đề toàn huyện phân đầu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về Dân số và Phát triển năm 2021, yêu cầu Trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo theo các nội dung đã quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với Phòng Dân số và TTGDSK – Trung tâm Y tế Thiệu Hóa: Báo cáo gửi qua Gmail: TTDSthieuhuaTH@gmail.com; SĐT: 0984.101.634 để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (T/h);
- BGD TTYT huyện (b/c)
- Lưu VT.



Lê Lương Khang